

Số: /BC-UBND

Hà Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2022.**

Kính gửi: UBND huyện Hà Trung.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND xã 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2022 với các nội dung như sau:

### **I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

#### **1. Những kết quả đạt được**

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Có thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng vật nuôi, từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Từ những thuận lợi và khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân trong xã, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022 xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cụ thể như sau:

#### **1.1. Đánh giá kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 06 tháng đầu năm 2022 theo Quyết định số 107/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022.**

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã được thực hiện đồng bộ trên mọi mặt công tác, song song với mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ cụ thể, đối với sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống; tăng cường chỉ đạo áp dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa, việc đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào địa bàn.

\*. *Công tác phát triển kinh tế:* Tổng diện tích gieo trồng 485 ha đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Trong đó, Lúa chiêm xuân 400 Ha năng suất 65 tạ/ha, sản lượng 2600 tấn, Cơ cấu giống 100% diện tích là lúa xuân muộn. Diện tích cây ngô là 40 Ha, năng suất 40 tạ/ha sản lượng đạt 160 tấn, đạt 114,3% so với cùng kỳ.

Rau màu các loại đạt kế hoạch đề ra, trong đó sản lượng rau đậu các loại đạt 200 tấn. Đã tập trung chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP tại xã (cánh đồng lúa VietGap). Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi trang trại, tái đàn lợn và tăng số lượng đàn gia cầm, thủy cầm, xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp lúa, cá kết hợp theo tiêu chí của UBND huyện. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y được tăng cường chỉ đạo.

Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2022; chuẩn bị tốt vật tư, thiết bị phòng chống lụt, bão. Tổ chức phát quang đường làng ngõ xóm, giải tỏa hành lang ATGT, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy.

Chương trình xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; Với sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, sự đồng thuận cao của nhân dân, trong 6 năm đã tập trung cao độ xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

*\*. Công tác Nội vụ:* Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Thực hiện tốt công tác CCHC, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh nhưng hạn chế thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ thúc đẩy các dịch vụ công phục vụ tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND, các thành viên UBND luôn nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Sắp xếp bộ máy tinh gọn để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ bán chuyên trách đối với cấp xã, cấp thôn.

Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật hành chính, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, phân đầu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Duy trì họp UBND xã hàng tháng để đánh giá những kết quả đạt được trong tháng, triển khai nhiệm vụ tháng tới và để tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của UBND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tập thể UBND xã luôn giữ vững mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao, xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Chủ tịch và phó chủ tịch UBND thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, công chức tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất, nhất là công việc trọng tâm, trọng điểm.

\* *Công tác Văn hóa – Xã hội*: Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và địa phương được thực hiện tốt, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh phần đầu đạt từ 89% trở lên. Thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT được nâng lên 87,02%.

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là những bệnh có nguy cơ lây lan. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng người lao động xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc.

Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã; triển khai thực hiện đúng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022. Đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân cố gắng và tiến bộ hơn.

\* *Công tác Quốc phòng - An ninh*

Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đảm bảo kế hoạch, đã tổ chức tiễn đưa 09 nam thanh niên lên đường nhập ngũ đủ chỉ tiêu. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng công an chính quy, vững mạnh toàn diện.

Tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành UBND xã luôn lấy Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND làm mục tiêu chỉ đạo giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các mục tiêu nhiệm vụ chính trị và các phong trào của địa phương. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

*(Có biểu kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND xã Hà Vinh)*

**1.2. Những tồn tại, hạn chế**

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục đó là:

\* *Lĩnh vực tài nguyên môi trường*:

Về Môi trường vẫn còn tình trạng một số hộ ở khu dân cư, chưa thực hiện nghiêm công tác thu gom rác thải tập trung, nhân dân cho rằng gia đình đã có đất rộng tự tiêu hủy được cho nên không tham gia thu gom rác thải tập trung.

\* *Lĩnh vực an ninh*: Tình trạng mất cắp vặt vẫn còn diễn ra. Các hộ gia đình vi phạm lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT, các hộ đổ vật liệu đá, cát làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên địa bàn vẫn thường xuyên xảy ra.

\* *Công tác điều hành của ủy ban nhân dân xã*: Công tác điều hành của UBND xã trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, quyết liệt.

Chấp hành kỷ cương, chỉ đạo của cấp trên của một số cán bộ từ xã đến thôn chưa nghiêm, dẫn đến công tác điều hành nhiệm vụ đạt hiệu quả chưa cao.

### **1.3. Nguyên nhân tồn tại và biện pháp khắc phục**

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh những ảnh hưởng, tác động của các yếu tố khách quan, song nguyên nhân chủ quan là là công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành từ xã đến thôn trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa cụ thể, sâu sát; việc chấp hành quy định và nhiệm vụ cấp trên giao chưa nghiêm; năng lực tham mưu, trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

Trong 6 tháng cuối năm 2022, địa phương còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu đặt ra cần phải hoàn thành. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân trong xã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm các giải pháp phù hợp, triển khai đồng bộ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cụ thể như sau:

1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND về các nhiệm vụ còn lại năm 2022. Thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là hoàn thành 19/19 chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định năm 2022.

2. Hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022 của UBND huyện về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh gây mất an ninh, trật tự, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh trật tự.

4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành ở cơ sở.

5. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Trong đó chú trọng đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức của UBND xã.

6. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thúc đẩy các dịch vụ công phục vụ tốt nhất các yêu cầu phát triển của xã hội. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng.

7. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, tăng cường công tác lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo điều hành của người đứng đầu cơ quan.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND xã 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2022. UBND xã Hà Vinh báo cáo UBND huyện Hà Trung, Thường trực Đảng ủy xã Hà Vinh biết và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Đảng ủy xã (B/c);
- TT. HĐND- TT. UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lưu: VT, VP.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Cường**

